



เรื่อง สารจากหัวหน้าแผนกกิจการนักเรียน ระดับประถม - มัธยม ฉบับที่ 2/2562

เรียน ผู้ปกครองระดับประถม - มัธยม

สวัสดีค่ะ ท่านผู้ปกครอง ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดทำสารฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับประถม - มัธยม ฉบับที่ 2 ขึ้น เพื่อแจ้งข้อมูล ข่าวสารรวมทั้งมีเรื่องขอความร่วมมือและสนับสนุนจากท่านผู้ปกครองได้รับทราบ ในการดูแลนักเรียนให้รู้จักใช้เทคโนโลยีในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม สืบเนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตเป็นอย่างมาก ทั้งการจัดการเรียนรู้ ค้นหาข้อมูล ข่าวสาร การติดต่อสื่อสาร การทำธุรกิจ เชิงพาณิชย์ ซึ่งไม่อาจปฏิเสธความจำเป็นในการใช้เทคโนโลยี สื่อออนไลน์ต่างๆ ได้ แต่จะมีวิธีการใช้อย่างไรให้เหมาะสมตามหลักคิด ดี ถูก ควร

จากสิ่งที่ฝ่ายกิจการนักเรียนพบปัญหา เรื่อง การสั่งซื้ออาหาร หรือสินค้าออนไลน์ ในช่วงที่ผ่านมา มีนักเรียนบางส่วนสั่งซื้ออาหารในช่วงเย็น หลังเลิกเรียนมารับประทานด้วยตนเอง โดยเป็นช่วงที่นักเรียนมีอิสระในการใช้เครื่องมือสื่อสาร ยากต่อการควบคุม หากนักเรียนขาดการพิจารณาไตร่ตรองความเหมาะสมก่อนการสั่งซื้ออาหารนั้นอาจส่งผลกระทบต่อเด็กนักเรียนและผู้อื่นอีกด้วย เช่น พฤติกรรมการลอกเลียนแบบ การสั่งซื้อสินค้าที่ไม่มีประโยชน์ หรือในขนาดค่าจะนำไปสู่การสั่งซื้อสินค้าที่มีความเสี่ยงต่ออันตราย โรงเรียนจึงมีความเป็นห่วงถึงผลกระทบที่จะตามมา และความปลอดภัยของนักเรียน ดังนั้นคุณครูได้นำหลักคิด ดี ถูก ควร เพื่อสร้างความตระหนัก และพิจารณาถึงความจำเป็น เช่น อาหารหรือสินค้าออนไลน์ที่นักเรียนสั่งซื้อนั้น ดี มีประโยชน์หรือโทษกับนักเรียนหรือไม่ การสั่งซื้ออาหารหรือสินค้าออนไลน์ด้วยตนเองนักเรียนปฏิบัติถูกกฎระเบียบของโรงเรียนหรือไม่อย่างไร และโรงเรียนเรามีร้านจำหน่ายอาหารที่สามารถควบคุมรายการอาหาร คุณค่าทางอาหาร และความสะอาดอยู่แล้ว การสั่งซื้ออาหารหรือสินค้าออนไลน์โดยไม่ได้ผ่านการร่วมพิจารณาไตร่ตรองความเหมาะสมจากผู้ใหญ่ควรทำหรือไม่ จากการตรวจสอบพบว่านักเรียนขาดการคำนึงถึงความเหมาะสม สั่งซื้อสินค้าราคาสูงเกินความจำเป็น และมีคุณค่าทางโภชนาการน้อย ซึ่งฝ่ายกิจการนักเรียนได้มอบหมายให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการกำกับ พูดคุย ดูแลนักเรียนในการใช้เครื่องมือสื่อสารในทางที่เหมาะสม ฝ่ายกิจการนักเรียนจึงขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองทุกท่านในการดูแลนักเรียน เพื่อให้เด็กเกิดความรู้สึกดี รู้จักคุณค่าของเงิน และความเหมาะสมในการสั่งซื้ออาหารหรือสินค้าออนไลน์ต่างๆ

จากปัญหาที่กล่าวมาในข้างต้น ฝ่ายกิจการนักเรียน จึงขอเน้นย้ำ ช้ำ ทวน เพื่อให้เด็กนักเรียนรู้จักการใช้เงินอย่างประหยัดและพอเพียง โรงเรียนได้จัดอาหารว่างและอาหารกลางวันพร้อมสำหรับนักเรียน และร้านค้าจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน ที่สามารถควบคุมคุณภาพของอาหาร และราคาที่เหมาะสม จึงไม่มีความจำเป็นที่นักเรียนจะต้องสั่งซื้ออาหารทางออนไลน์ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียนเป็นสิ่งสำคัญ ฝ่ายกิจการนักเรียนจึงขอทบทวนระเบียบการนำเงินมาโรงเรียน คือ ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 ไม่เกินวันละ 50 บาท นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไม่เกินวันละ 100 บาท จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านในการทำความเข้าใจกับนักเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนให้เติบโตเป็นเยาวชนที่ดีและมีระเบียบวินัย โดยร่วมมือกันทั้ง 3 ส่วน คือ โรงเรียน คุณครู และผู้ปกครอง ขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอด

หากท่านผู้ปกครองต้องการให้คุณครูสนับสนุนหรือแก้ปัญหาเรื่องใด สามารถประสานมาที่ฝ่ายกิจการนักเรียนโดยตรงหรือทางหัวหน้าแผนกกิจการนักเรียน นางประจวบ ศรีถัน ได้ที่ E-mail: prajub251@gmail.com และหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน นายวุฒินันท์ ทองรุจิ ได้ที่ E-mail: boykub6467@gmail.com กรณีที่มีการสื่อสารกับคุณครูผ่านทาง E-mail ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองสำเนาถึงท่านผู้อำนวยการ อาจารย์เสรี ปาลเดชพงศ์ ได้ที่ E-mail: seriparn@gmail.com และผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประถม - มัธยม นางสาวปราณี โดดดี ได้ที่ E-mail: aepranee2562@gmail.com ทุกครั้งด้วยนะคะ ทั้งนี้เพื่อให้ท่านผู้อำนวยการได้ทราบข้อมูลต่างๆ มีการกำกับติดตามอย่างมีประสิทธิภาพและให้การสนับสนุนคุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียนได้อย่างเต็มที่บรรลุตามเป้าหมายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนค่ะ

ด้วยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

ใบตอบรับ

เรื่อง สารจากหัวหน้าแผนกกิจการนักเรียน ระดับประถม - มัธยม ฉบับที่ 2/2562

(กรุณาส่งใบตอบรับภายในวันที่ 17 กันยายน 2562)

ข้าพเจ้า ผู้ปกครอง ด.ช./ด.ญ.

ชื่อเล่น ชั้น ได้รับสารจากหัวหน้าแผนกกิจการนักเรียน ระดับประถม - มัธยม ฉบับที่ 2/2562 แล้ว และมี

ชื่อเล่นอเนาะดังนี้.....

ลงชื่อผู้ปกครอง